

Johnson Luxury

Johnson Luxury là thương hiệu bán lẻ bút viết và phụ kiện nhập khẩu cao cấp

 Difficulté Facile

 Durée 12 mois

 Catégories Décoration

 Coût 0 USD (\$)

Sommaire

Introduction

Étape 1 -

Commentaires

Introduction

Bút ký cao cấp không chỉ là một công cụ viết mà còn là biểu tượng của sự sang trọng và đẳng cấp, đặc biệt đối với doanh nhân. Được xem như là "bất ly thân" của họ, chiếc bút ký luôn được sắp xếp ở vị trí quan trọng trên bàn làm việc hay cài trên áo, như một phần không thể thiếu của hình ảnh chuyên nghiệp và tự tin.

Bút ký cao cấp không chỉ là một công cụ để viết, mà còn là một phần của diện mạo và đẳng cấp của doanh nhân. Việc sở hữu một chiếc bút ký cao cấp không chỉ thể hiện gu thẩm mỹ và sự tinh tế mà còn là biểu hiện của thành công và uy tín trong công việc.

Thương hiệu bút ký cao cấp Cross, được biết đến là thương hiệu bút ký cao cấp số 1 của Mỹ, không chỉ nổi tiếng với chất lượng sản phẩm mà còn với dịch vụ khắc tên cá nhân, tạo nên sự độc đáo và cá nhân hóa cho từng chiếc bút.

Với một chiếc bút ký cao cấp Cross, doanh nhân không chỉ có một công cụ viết chất lượng mà còn là biểu tượng của sự thành đạt và uy tín trong công việc. Hãy để chiếc bút ký cao cấp là người bạn đồng hành đắc lực của bạn trong mỗi bước đi trong sự nghiệp.

Thương hiệu bút ký cao cấp số 1 của Mỹ

A.T. Cross không chỉ nổi tiếng với việc cung cấp những chiếc bút ký cao cấp cho các đời tổng thống Mỹ mà còn là sự lựa chọn tin dùng của nhiều doanh nhân thành đạt. Sự đẳng cấp và tinh tế của bút ký Cross không chỉ được thể hiện qua kết cấu kim loại chất lượng cao, sơn mài đen sâu mà còn qua đầu mạ vàng sang trọng.

Cross Pen đã trở thành biểu tượng của sự lâu đời và đẳng cấp trong lịch sử của các tổng thống Mỹ. Từ những năm 1970, bút Cross đã vững bước trong Phòng Bầu dục và được sử dụng bởi nhiều vị tổng thống như Gerald Ford, Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama và Donald Trump trong quá trình làm việc.

Không chỉ là một công cụ viết lịch sử, bút ký Cross còn là một phần không thể thiếu trong các buổi lễ ký kết lập pháp của Tổng thống. Dưới thời chính quyền của Clinton, Cross đã giữ vị trí quan trọng này và còn chế tạo những chiếc bút ký niệm được trang trí bằng Con dấu Tổng thống và chữ ký của Tổng thống, là biểu tượng của sự quyền lực và uy tín.

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa đẳng cấp, chất lượng và tinh tế, bút ký Cross không chỉ là một công cụ viết mà còn là biểu tượng của sự thành công và quyền lực trong thế giới doanh nhân và chính trị.

Johnson Luxury phân phối độc quyền bút ký cao cấp Cross tại Việt Nam

Trong thời đại hiện đại, bút ký cao cấp không chỉ là vật dụng thông thường mà còn là biểu tượng của phong cách và đẳng cấp. Ở Việt Nam, bút ký cao cấp Cross từ Mỹ ngày càng trở nên phổ biến trong cộng đồng sưa tầm bút viết và là lựa chọn hoàn hảo cho những người yêu thích sự sang trọng và tinh tế.

Bút ký cao cấp Cross không chỉ là một công cụ ghi chép mà còn là một món quà tặng ý nghĩa và độc đáo. Việc khắc tên lên bút ký càng làm cho món quà trở nên đặc biệt và mang ý nghĩa riêng. Đây cũng là cách để thể hiện đẳng cấp và phong cách của người sử dụng.

Johnson Luxury là thương hiệu bán lẻ bút viết và phụ kiện nhập khẩu cao cấp, đồng thời là đơn vị phân phối độc quyền hai thương hiệu bút ký cao cấp và lâu đời từ Mỹ: Cross và Sheaffer. Với hệ thống cửa hàng tại các trung tâm thương mại ở Hà Nội, TP.HCM và Bình Dương,

Johnson Luxury đã trở thành điểm đến lý tưởng cho những người yêu thích bút viết cao cấp.

Hãy để bút ký cao cấp Cross từ Johnson Luxury trở thành người bạn đồng hành đắc lực, thể hiện phong cách và đẳng cấp của bạn mỗi ngày. Thông tin liên hệ:

Hệ thống cửa hàng trực tuyến của Cross Việt Nam:

Website: <https://johnsonluxury.com/>

1. Thành phố Hồ Chí Minh

TTTM Nowzone: 235 Nguyễn Văn Cừ, Q.1, TP.HCM – TEL: 0909977370

TTTM Cantavil: 1 Đường Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Q.2, TP.HCM – TEL: 090 997 77 05

TTTM Diamond: 34 Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM – TEL: 0909977930

TTTM SC VivoCity: 1058 Nguyễn Văn Linh, Q.7, TP.HCM – TEL: 0909977317

2. Bình Dương

TTTM Becamex: 230 Đại lộ Bình Dương, TP Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương – ĐT: 0909977093

3. Hà Nội

TTTM Lotte: 54 Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội – TEL: 0902221627

TTTM The Garden: Khu đô thị The Manor, đường Mỹ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội – TEL: 0906284389

87E Bà Triệu, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội – TEL: 0903476332

HOTLINE: 0907775239

Facebook: Cross Việt Nam

Tags; *Bút ký khắc tên*

Matériaux

Outils

Étape 1 -
